

## PHỤ LỤC 4

### Tổng hợp kiến nghị sẽ giải quyết<sup>1</sup>

(Kèm theo Báo cáo số: 43/BC-TTHĐND ngày 10 tháng 7 năm 2023 của Thường trực HĐND huyện Đắk Glei)

STT	Ý kiến cử tri	Trả lời của UBND huyện
1	<b>Cử tri Nguyễn Văn Chính, thôn Đắk Dung, thị trấn Đắk Glei:</b> Đề nghị Trung tâm Môi trường và dịch vụ đô thị huyện Đắk Glei quản lý chặt chẽ hoạt động đối với các hộ buôn bán, giết mổ gia súc bên ngoài không đưa vào khu giết mổ tập trung. Đề nghị có biện pháp và yêu cầu các hộ nói trên đưa gia súc vào khu giết mổ tập trung để dễ dàng kiểm soát.	UBND huyện tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ chỉ đạo UBND thị trấn Đắk Glei tổ chức kiểm tra, xử lý đối với các hộ buôn bán, giết mổ gia súc bên ngoài không đưa vào khu giết mổ tập trung đảm bảo theo đúng quy định.
2	<b>Cử tri A Gô - thôn Đắk Túc, xã Đắk Kroong:</b> Đề nghị Điện lực huyện đầu tư làm trụ điện cho khoảng 15 hộ dọc tuyến sau nhà nguyện ra tới đường Hồ Chí Minh.	Qua khảo sát, khu vực này có khoảng 10 hộ dân sử dụng điện sinh hoạt, kéo cách xa trụ cuối hạ thế (trụ A12) thuộc đường dây hạ thế sau trạm biến áp Đắk Túc khoảng 100 mét. UBND huyện đã chỉ đạo Điện lực xin tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và đề nghị cấp trên xem xét, bổ sung kinh phí, khi có nguồn vốn sẽ triển khai thực hiện việc kéo mới đường dây điện để đáp ứng nhu cầu của bà con.
3	<b>Cử tri A Thạ, thôn Măng Tách, xã Đắk Long:</b> Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Điện lực huyện rà soát, trồng thêm 07 trụ điện dọc đường nội thôn để đảm bảo an toàn vì hiện nay người dân đang dùng trụ gỗ, trụ tre để kéo điện và khoảng cách quá xa, nguy cơ tìm ẩn tai nạn điện là rất lớn.	UBND huyện đã đề nghị Điện lực huyện khảo sát thực tế điểm cử tri kiến nghị. Qua khảo sát, khu vực cử tri kiến nghị có khoảng 18 hộ dân sử dụng điện sinh hoạt, đường dây sau công tơ kéo về nhà cách xa trụ điện hạ thế hiện có của Ngành

<sup>1</sup> Kiến nghị sẽ giải quyết là những kiến nghị dự kiến sẽ được giải quyết trên cơ sở đã có kế hoạch ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ chính sách, pháp luật hoặc đã có kế hoạch bố trí nguồn lực, vốn và tiến độ thực hiện (Điểm c khoản 2 Điều 4 Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Kon Tum (ban hành kèm theo Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của UBND tỉnh Kon Tum).

		<p>điện khoảng 180 mét (<i>trụ A1 thuộc đường dây hạ thế sau TBA Đăk Xây</i>). Khu vực này, dân cư ở tập trung thành cụm, nên các hộ dân ở phía sau phải kéo đường dây sau công tơ băng qua nhà các hộ dân khác ở phía trước. (<i>Điện lực đã tham mưu trả lời tại văn bản số 671/BC-ĐLĐGL ngày 03/10/2022 về việc tham mưu giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 HĐND huyện Khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021</i>).</p> <p>Hiện tại, Điện lực huyện đã đăng ký danh mục đầu tư xây dựng năm 2024, hạng mục: Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ thế và TBA Đăk Xây từ 01 pha lên 03 pha (<i>Văn bản đăng ký số 16/BC-ĐLĐGL ngày 05/01/2023 của Điện lực Đăk Glei V/v lập và đăng ký KH ĐTXD năm 2024</i>). Công ty Điện lực Kon Tum đang thẩm tra, phê duyệt dự án, khi có nguồn vốn sẽ triển khai thực hiện.</p>
4	<p><b>(1) Cử tri A Minh, Thôn Pêng Sal Pêng xã Đăk Pék đề nghị:</b> Do ảnh hưởng của cơn bão số 4/2022 vừa qua, cầu treo đi khu sản xuất của nhóm 4 (nhân dân tự làm) đã bị cuốn trôi. Rất mong cấp có thẩm quyền xem xét đầu tư để nhân dân có cầu đi khu sản xuất; <b>(2) Cử tri A Hom, thôn Nú Vai, xã Đăk Kroong kiến nghị:</b> Do ảnh hưởng cơn bão số 4 hiện tại một số đoạn đường ĐH 84 từ đường Hồ Chí Minh đến nhà rông thôn Nú Vai và nối tiếp từ nhà rông thôn Nú Vai đi đường liên xã qua Đăk Nhoong bị sạt lở và nhiều đoạn rãnh, mương bị hư hỏng nặng, đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm bố trí phương tiện máy móc san gạt đất để nhân dân thuận tiện đi</p>	<p>Hàng năm nhu cầu đầu tư khắc phục, sửa chữa các dự án do ảnh hưởng của mưa lũ trên địa bàn huyện là rất nhiều, trong lúc khả năng cân đối ngân sách huyện, ngân sách tỉnh còn khó khăn. Bên cạnh đó, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương, ngân sách tỉnh và ngân sách trung ương đã dự kiến bố trí cho các dự án thực hiện tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 và điều chỉnh tạ nghị quyết số 22/NQ – HĐND ngày 15 tháng 11</p>

	<p><i>sản xuất, vận chuyển nông sản và bố trí kinh phí sửa chữa lại các đoạn rãnh mương bị hư hỏng nặng để bảo vệ kết cấu đường.</i></p>	<p>năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết số 20/NQ -HĐND HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2022 của HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương; mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đắk Glei.</p> <p>Vì vậy, ý kiến đầu tư theo đề xuất của các cử tri trên là hết sức cần thiết. Trong thời gian tới, khi các nguồn kinh phí được tỉnh tiếp tục phân cấp (nếu có), UBND huyện sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổng hợp và trình các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định thực hiện.</p>
--	--	---